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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่28 เมษายน พ.ศ. 2566 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวทิ 26 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสรยศ เสรีเศวตรัตน์ พิธีกร กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ส าหรับปี 2566 น้ี 
บริษทัจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้ งกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในเบ้ืองตน้แล้ว ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมไดใ้ชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมไดอ้ยา่งสะดวกจากทุกพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัให้มีผูแ้ทน
จากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ก่อนเร่ิมการประชุมบริษทัขอช้ีแจงวธีิปฏิบติัในการประชุมและการลงคะแนน ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

1. ผูเ้ข้าร่วมประชุมท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะต้องยืนยนัตัวตนเพื่อขอรับช่ือผูใ้ช้งาน และรหัสผ่าน (Username  
และ Password) ตามวิธีการท่ีบริษทัก าหนดซ่ึงไดแ้จง้รายละเอียดไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมยินยอมปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และท าการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเขา้
ร่วมประชุม” ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะถือว่าผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้น 
จะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

2. การประชุมจะพิจารณาเรียงตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อน แลว้จึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนับ
คะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จส้ินตามล าดบั กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถาม
ค าถามได ้โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ช่ือ นามสกลุก่อนถามค าถามทุกคร้ัง 

ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 

1.  กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผา่นขอ้ความ กรุณาเลือกเมนูการถามค าถาม จากนั้นเลือกวาระท่ีตอ้งการ
ถามค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แลว้กดส่งค าถาม  

2.  กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือก
วาระท่ีตอ้งการถามค าถาม จากนั้นกดปุ่ม จองคิวสอบถามผา่นภาพและเสียง เพื่อยนืยนัการจองคิว เม่ือไดรั้บการอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีแลว้ 
ขอให้ท่านท าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนไว ้เม่ือไดรั้บสัญญาณใหถ้ามค าถาม ขอให้ท่านแจง้ช่ือและนามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุน้
หรือผูรั้บมอบฉนัทะก่อนถามค าถามทุกคร้ัง เพ่ือบริษทัสามารถน ามาบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

ทั้ งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือ 
หม่ินประมาทผูอ่ื้น หรือละเมิดกฏหมายใดๆรวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิด 
ความเดือดร้อนกบัผูร่้วมประชุมรายอ่ืน 

2 / บริษทั... 
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กรณีมีผูถื้อหุน้ตอ้งการถามผา่นภาพและเสียงเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนใหผู้ถื้อหุน้
ท าการสอบถามผา่นขอ้ความ เพ่ือใหบ้ริษทัพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

บริษทัขอความร่วมมือใหส่้งค าถามเขา้มาเฉพาะในช่วงเวลาท่ีบริษทัเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัวาระการประชุมนั้น และบริษทัจะน าค าถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ  ส่วนค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระใด บริษทัจะตอบ
ในวาระอ่ืน ๆ  ในกรณีท่ีมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในวาระนั้น  ๆถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกค าถาม
ตามความเหมาะสม  

3.  ภายหลงัส้ินสุดการน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียง
ลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ใหเ้ลือกวาระท่ีท่านตอ้งการลงคะแนนเสียง จากนั้น
กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นดว้ย 2. ไม่เห็นดว้ย 3. งดออกเสียง 
4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด ผูถื้อหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หากท าการเลือก 
"ยกเลิกการลงคะแนน" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบัวาระนั้นๆ  

ส าหรับผูถื้อหุ้น หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบฉันทะ โดยการออก
เสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบญัชีผูใ้ชง้าน  

4.  ผูถื้อหุ้นสามารถเปล่ียนแปลงการออกเสียงลงคะแนนไดต้ลอดเวลา จนกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในระบบ
เพื่อท าการรวบรวมคะแนนเสียง เม่ือแจง้ปิดการรับคะแนนแลว้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถยอ้นกลบัไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้
อีก โดยบริษทัใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระแลว้ บริษทัจะประกาศผลของวาระนั้นใหท่ี้ประชุมทราบ 

5. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็น คะแนนเสียงท่ี “เห็นดว้ย” 

6. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกท่ีเมนู “บญัชีผูใ้ช”้ และกดท่ีปุ่ม “เปล่ียนบญัชี” เพื่อ
เขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ โดยระบบจะไม่น าคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม  

7. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม การ
ออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วม
ประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

8. ในการนบัคะแนนเสียง 

 วาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพ่ือใหท่ี้ประชุมรับทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงคะแนนแต่อยา่งใด 

 วาระท่ี 1,3,4,6,7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระท่ี 5 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

9. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ 
บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะตามวาระ 

และพิธีกรได้น าเสนอวิธีการลงคะแนน และการถามค าถามในระบบ Inventech Connect โดย บริษัท อินเวนท์เทค  
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดัโดยผา่นวดีีทศัน์ต่อท่ีประชุม 
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โดยในวนัน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยวิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง 20 คน นบัจ านวนหุ้นได ้147,415,156 
หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุม 41 คน นับจ านวนหุ้นได ้279,393,127 หุ้น รวมจ านวน   ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมแทนรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 61 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้426,808,283 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 83.2285 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 512,814,512 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

นางภทัรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการธุรกิจเอสแอนดพี ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงินและการผลิต 
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั กรรมการชุดย่อย คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และ อาสาพิทักษ์สิทธิ 
ดงัต่อไปน้ี 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. นางภทัรา   ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษทั 
2.  นายประเวศวฒิุ   ไรวา รองประธานกรรมการ 
3.  นายขจรเดช  ไรวา กรรมการ 
4.  นางเกษสุดา   ไรวา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ  
5.  นางสาวคทัลียา   แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6.  นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 
7.  นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
8.  นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ 
9.  นายกรีฑากร  ศิริอฐั กรรมการ 
10.  นายโกศิน ฉนัธิกลุ กรรมการ 
11.  นายวทูิร  ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
12.  นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงินและการผลิต   
13.  นางปัทมาวลยั รัตนพล เลขานุการบริษทั  

(กรรมการเขา้ร่วมประชุม รวม 12 ท่าน จากจ านวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด)  

กรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการบริหาร  
1. นางเกษสุดา    ไรวา  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขจรเดช  ไรวา  กรรมการบริหาร 
3. นายประเวศวฒิุ  ไรวา  กรรมการบริหาร 
4. นางปัทมาวลยั รัตนพล  กรรมการบริหาร หวัหนา้คณะท่ีปรึกษาบริหาร และเลขานุการบริษทั 
5. นายอรรถ   ประคุณหงัสิต กรรมการบริหาร 
6. นายวทูิร  ศิลาอ่อน  กรรมการบริหาร 
7. นายก าธร  ศิลาอ่อน  กรรมการบริหาร 
8. นางยพุิน  กาญจนวกิยั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปิยะ   ซอโสตถิกลุ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. นายธีรนนัท ์   ศรีหงส์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายปิยะ    ซอโสตถิกลุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางเกษสุดา   ไรวา  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. นายปิยะ   ซอโสตถิกลุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางเกษสุดา   ไรวา  กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายธีรนนัท ์   ศรีหงส์  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายวทูิร   ศิลาอ่อน  กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายก าธร   ศิลาอ่อน  กรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะผูบ้ริหาร  
1. นายวทูิร  ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงินและการผลิต 
3. นายอรรถ  ประคุณหงัสิต ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการธุรกิจ เอส แอนด ์พี 
4. นางมณีสุดา  ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีส านกัพฒันาความยัง่ยนืและส่ือสารองคก์ร 
5. นายสมจิตร  กิตติธีระกลุ รองประธานสายการผลิตเบเกอร่ี 
6. นายจงชนะ  จนัทมาศ รองประธานสายการผลิตอาหาร 
7. นางสุภาวดี  หุตะสิงห รองประธานสายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวอรรถยา  เภตรากาศ รองประธานสายธุรกิจต่างประเทศและ Specialty 
9. นายพิพิธ  เลาหวโิรจน์ รองประธานสายอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัการทรัพยสิ์น 
10. นายธีรกรณ์  ไรวา ผูจ้ดัการทัว่ไป-สายธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น 
11. นางสาธิมน  ตะวนัเท่ียง ผูช่้วยรองประธานสายคลงัสินคา้และจดัส่ง 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม  
นายไพบูล  ตนักลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม  
นางมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จ ากดั 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
นางสาวนิธิพรรณ์  วทิยากลู  สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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จากนั้นประธานกรรมการ ไดก้ล่าวสารประธานกรรมการ ประกอบการฉาย Presentation ดงัน้ี 

ในปี 2565 ถือวา่เป็นปีท่ีทา้ทายอยา่งมากส าหรับผูป้ระกอบกิจการบริการร้านอาหาร ท่ีตอ้งปรับตวัเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจ
ใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ท่ีแข่งขนักนัดว้ยรูปแบบการใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป มีการสั่งอาหารทางออนไลน์มากข้ึนเป็นหลายเท่าตวั ในขณะท่ีการจา้งงานเร่ิมมีความยากข้ึน ผูท้  างาน
ในสังคมไทยมีแนวโน้มเปล่ียนจากการท างานแบบมีนายจ้างไปสู่การคา้ขายแบบออนไลน์ ท าให้พนักงานในองค์กร 
ลดนอ้ยลง แต่บริษทั ไดทุ่้มเทอยา่งเต็มท่ีในการกา้วขา้มอุปสรรคต่างๆเพ่ือรักษาการเติบโตของธุรกิจให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ควบคู่ไปกบัการใหค้วามส าคญักบัการดูแลผูมี้ส่วนร่วมในธุรกิจตั้งแต่พนกังานไปจนถึงลูกคา้ 

เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีดี ไดท้านอาหารท่ีอร่อย มีความสะดวกในการเลือกซ้ืออาหารและเบเกอร่ี และยงั
สร้างความมัน่ใจในการบริการแก่ลูกคา้ทุกท่าน บริษทัไดพ้ฒันาและปรับเปล่ียนลกัษณะการท างานของทีมงานทั้งในร้านและ
หน่วยงานสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้พนักงานมีความสามารถท างานได้มากกว่าด้านเดียว และใช้ระบบ
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเป็นเคร่ืองมือให้แก่พนักงาน ใช้จัดการทั้ งระบบหน้าร้านและระบบสนับสนุน ทั้ งยงัท าหลกัสูตร 
การสอนภาคปฏิบติัแก่นกัเรียนทวิภาคีท่ีฝึกงานในครัวล่วงหน้าให้มีทกัษะความพร้อมท่ีจะสามารถบริการลูกคา้ไดร้วดเร็ว 
เพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจท่ีสุด ตามนโยบาย “ลูกคา้คือคนส าคญัของเรา” 

พร้อมกนันั้น บริษทัยงัคงด าเนินการรับผิดชอบในโครงการต่างๆอย่างต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นโครงการลดขยะและ
มลพิษดว้ยการแยกขยะ ลดการใชพ้ลาสติก ซ่ึงจะส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มท่ีดีอย่างย ัง่ยืนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
ภาครัฐ บริษทัขอใหส้ญัญาต่อทุกๆ ท่านเราจะยงัคงตั้งใจด าเนินการพฒันาธุรกิจท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงสืบไป และด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะของพนักงาน ผู ้บริหาร รวมทั้ งการสนับสนุนของลูกค้าและ 
ผูถื้อหุ้น ท าให้บริษทักา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง มีผลก าไรท่ีสามารถจ่ายเป็นเงินโบนสัให้กบัพนกังานเป็นการตอบแทนความดี 
ความตั้งใจ และความทุ่มเทในการท างานของผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน  และมีเงินปันผลคืนสู่ผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งทัว่ถึง 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น คู่คา้ ลูกคา้ รวมทั้งผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านท่ีให้ความ
สนบัสนุนและมอบความไวว้างใจให้บริษทัดว้ยดีเสมอมา และในปีท่ี 50 ท่ีจะถึงน้ี เรายงัคงมุ่งมัน่รักษาและพฒันาคุณภาพ
ของผลิตภณัฑท่ี์ดี คุม้ค่า และการบริการท่ีประทบัใจ พร้อมกนัน้ีผูบ้ริหารและพนกังาน S&P จะยงัคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทใน
การท างานเพื่อยกระดบัการด าเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอร่ีใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

ประธานกรรมการไดม้อบหมายให ้นายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูรั้บมอบใหด้ าเนินการประชุม 
นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวทกัทายผูเ้ขา้ร่วมประชุม และน าเสนอ Company Profile ให้ท่านผูถื้อหุ้น
ทราบโดยผา่นวดีีทศันต์่อท่ีประชุม 

จากนั้นพิธีกร จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ส าหรับวาระน้ี นายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่อท่านผูถื้อหุน้ 

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดเ้สนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีบริษทั 
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ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 แลว้ มีความเห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรให้รับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว  

พิธีกรสอบถามผูถื้อหุ้นว่า มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองรายงานการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพ่ิมเติมอยา่งใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแกไ้ขเพ่ิมเติม พิธีกรจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี  
รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 66 คน นับจ านวนหุ้นรวมกนัได ้427,050,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2757 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 512,814,512 หุน้ 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,050,033 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,050,033 100 
  

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 

ส าหรับวาระน้ี นายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่อท่านผูถื้อหุน้ 

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัได้จัดส่งรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2565 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2565 
(แบบ 56-1 One Report)ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาแลว้นั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั โดยวาระน้ีเป็นการเสนอเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

นายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดน้ าเสนอขอ้มูลการด าเนินงานและขอ้มูลทางการเงินในรอบปี 
2565 โดยผา่นวดีีทศันต์่อท่ีประชุม 

พิธีกรสอบถามผูถื้อหุน้วา่ มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2565 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 

ส าหรับวาระน้ีนางสาวคทัลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติม และนายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงินและการผลิต เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลส าคญัทางการเงิน 
ปี 2565 และรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ต่อท่ีประชุม  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ข้อมูลส าคัญทางการเงิน ปี 2565 และ  
3) งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  

นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดน้ าเสนอรายงานความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั(มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีประสบการณ์ทั้งดา้นการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีในการสอบทาน ความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดต้ามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1.  นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.  นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล     กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายปิยะ ซอโสตถิกุล   กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ีมี นางเชอร์ล่ี สวา่งคง เป็นผูอ้  านวยการส านักงานตรวจสอบ และยงัท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดูแลงานตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานภายใต้
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติังานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง การสอบทาน
รายการระหวา่งกนัและรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการพิจารณาเสนอ
แต่งตั้ง และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

โดยในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ ประชุมร่วมกัน 5 คร้ัง โดยได้ประชุมร่วมกับผูบ้ริหาร  
ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ของบริษทัเพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ในเร่ืองส าคญัจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และ
เร่ืองการจดัท างบการเงินประจ าปี 2565 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.  การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2565 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2565 รวมถึงรายการระหวา่งกนั รายการ
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายบริหารและ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ี
มีการพิจารณางบการเงิน ไดห้ารือเก่ียวกบัขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีและรายงานของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดซ้ักถามและได้รับค า
ช้ีแจงเป็นท่ีพอใจในรายการท่ีเป็นสาระส าคญั จากผูบ้ริหารสายงานบัญชีและการเงินและผูส้อบบัญชี และเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงบญัชีตามขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีในส่วนท่ีมีความเห็นร่วมกนั เพ่ือให้ไดง้บการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเช่ือถือและมี
ความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบ
บญัชีวา่รายงานการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งและเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
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2.  การสอบทานการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้มีกระบวนการควบคุมภายในและติดตามการปฏิบติังาน ตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีส านกังาน
ตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินการควบคุมภายในแลว้ โดยรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทุกไตรมาส เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เพียงพอ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยในปี 2565 พบว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินกิจการ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

3.  การสอบทานการปฏบิัตงิานและพฒันางานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนท่ีอนุมัติ  
รวมทั้งสนับสนุนการพฒันาก าลงัพล ให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมในองคก์ร ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีรับการตรวจสอบเพ่ือ
พฒันาคุณภาพงานตรวจสอบ ในปี 2565 พบวา่ ผลการปฏิบติังานตรวจสอบสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
และผลการตรวจสอบช่วยใหเ้กิดการก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือใหห้น่วยงานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

4.  การสอบทานการปฏบิัตงิานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่หน่วยงานท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบได้ปฏิบัติถูกตอ้งตามท่ีกฎหมาย ขอ้บังคบัท่ี ก าหนดไวใ้นส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั และได้พิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในแต่ละไตรมาส รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูส้อบ
บญัชีภายนอก โดยท าการศึกษาและท าความเขา้ใจก่อนน ามาก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบติัให้เหมาะสมกบัการด าเนินงาน
ของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5.  การสอบทานรายการระหว่างกนัและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน ก ากบัดูแล ความเหมาะสมและความเพียงพอในการท ารายการระหว่างกนั
รวมถึงรายการเก่ียวโยงกันท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้หลกัการ
สมเหตุสมผล ความเป็นปกติทางธุรกิจ มีความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ โดยใน
รอบปี 2565 การตกลงเขา้ท ารายการระหวา่งกนั ของบริษทัท่ีมีลกัษณะเป็นธุรกรรมการคา้ปกติเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา ไม่มี
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัดงัท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.  การส่งเสริมให้มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส่้งเสริมการปฏิบติังานของบริษทั ให้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และให้การสนับสนุนนโยบายการต่อตา้น
ทุจริต-คอร์รัปชัน่ ซ่ึงส่งผลให้บริษทัไดรั้บการรับรองจากแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) มาอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนเกิดความตระหนกัรู้ ปฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั
และจรรยาบรรณ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ย่างมีจริยธรรม ซ่ึงในปี 2565  
มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั ให้ครอบคลุมเร่ืองต่างๆมากข้ึน รวมทั้งมีการให้พนกังาน 
ทุกคนของบริษทัตอ้งทดสอบ Ethics e-Testing ให้ไดค้ะแนนผ่าน 100 % โดยจะไดรั้บวฒิุบตัรจรรยาบรรณส าหรับผูท่ี้สอบ
ผา่น เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานและผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในจรรยาบรรณ และการต่อตา้นทุจริต-คอร์รัปชัน่ อยา่งแทจ้ริง 
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7.  การพจิารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมา โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความ
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการใหค้  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การสอบบญัชี 
และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งให ้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไปอีกหน่ึงปี 
ก่อนน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัเพ่ืออนุมติัต่อไป 

 อน่ึง เพ่ือใหก้ารก ากบัดูแลงานสอบบญัชีใหมี้ความเท่ียงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ไดมี้การประชุมร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1 คร้ัง ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายจดัการเป็นอยา่งดี รวมทั้งมีการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีอยา่งเหมาะสม และไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี เก่ียวกบั Key Audit Matters ตามมาตรฐาน
รายงานของผูส้อบบญัชีใหม่ ซ่ึงผลสรุปเป็นไปตามท่ีผูส้อบบญัชีแจง้ไวใ้นรายงานแลว้ เปิดโอกาสใหผู้ต้รวจสอบภายในและ
ผูส้อบบัญชีสามารถปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั้ งได้มีการให้ความเห็นในการพฒันางานตรวจสอบให้ทันสมยั มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและไดม้าตรฐานยิง่ข้ึน 

นายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงินและการผลิต ไดน้ าเสนอรายละเอียดขอ้มูลส าคญัทางการเงินปี 
2565 และงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดแ้สดงผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งละเอียดแลว้นั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่ ควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ท่ีผา่น
การตรวจสอบและรับรองของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้  

โดยมีขอ้มูล Financial Performance ซ่ึงไดน้ าเสนอผ่านวีดีทศัน์แลว้ และมีขอ้มูลส าคญัทางการเงินปี 2565 ดงัน้ี 

บริษทัมีขอ้มูลส าคญัทางการเงินปี 2565 ดงัน้ี รายไดร้วม 5,712 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนรายไดแ้บ่งตามช่องทางการจดัจ าหน่ายดงัน้ี 
1) ร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 4,759 ลา้นบาท 2) ขายส่งและเบเกอร่ีส าเร็จรูป 663 ลา้นบาท และ 3) ร้านอาหารใน
ต่างประเทศ 290 ลา้นบาท โดยมีจ านวนร้านอาหารและเบเกอร่ี ณ ส้ินปี 2565 ในประเทศ จ านวน 458 สาขา และต่างประเทศ จ านวน 
12 สาขา  

ส าหรับปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการจ านวน 5,712 ลา้นบาท กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
จ านวน 1,165 ลา้นบาท ก าไรสุทธิจ านวน 460 ลา้นบาท และเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 จ านวนหุน้ละ 0.80 บาท 

จากนั้น นายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงินและการผลิต จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มูลไดต้าม Presentation ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุม 

พิธีกรสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เพ่ิมเติมอย่างใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

จากนั้น พิธีกรจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 โดยในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี รวม
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 69 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้427,068,233 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 512,814,512 หุน้ 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,046,033 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 22,200 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,068,233 100 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2565 

ส าหรับวาระน้ี นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม 

นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษทัมีก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2565 จ านวน 460,357,387 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.90 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจดัสรร
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 ไดมี้มติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (ส าหรับผลประกอบการงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) ในอตัราหุ้นละ 0.10 
บาท จ านวน 512,391,132 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 51,239,113.20 บาท โดยไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2565 คงเหลือเป็น
เงินปันผลจ่ายในคราวน้ี (ส าหรับผลประกอบการงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
จ านวน 512,814,512 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 358,970,518.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด
สิทธิผู ้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี  14 มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี  
19 พฤษภาคม 2566 ซ่ึงมติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั จึงเห็นควรเสนอให้ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว โดยผูถื้อหุ้น
สามารถพิจารณาขอ้มูลไดต้าม Presentation ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุม    

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นว่า ควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอ 

พิธีกรสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่างใดหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มี 
ผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแกไ้ขเพ่ิมเติม พิธีกรจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2565โดยในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี รวม
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 69 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้427,068,233 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 512,814,512 หุน้ 
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มต ิ ท่ีประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2565 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงิน 
ปันผลระหวา่งกาล (ส าหรับผลประกอบการงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จ านวน 
512,391,132 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 51,239,113.20 บาท โดยไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผล
จ่ายในคราวน้ี (ส าหรับผลประกอบการงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท จ านวน 
512,814,512 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 358,970,518.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิ
ผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี  14 มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2566 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,068,233 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,068,233 100 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับวาระน้ี นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูล
ต่อท่ีประชุม 

นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมดว้ยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ของ
บริษัทส าหรับปี 2566 อย่างละเอียดแล้ว โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบกบับริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัและความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจในปี 2565 

ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนประจ าและค่าเบ้ียประชุม
ส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ไวท่ี้อตัราเดิมเท่ากับปี 2565 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนประจ า 

12 / ค่าเบ้ียประชุม... 

ค่าตอบแทนประจ า  
(บาท/คน/เดือน) 

ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

ประธาน 
กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร 

ประธาน 
กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 37,500 25,000 25,000 37,500 25,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 22,500 - 15,000 22,500 - 15,000 

เอกสารแนบ 1 
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ค่าเบีย้ประชุม  

 ส าหรับค่าบ าเหน็จประจ าปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายค่าบ าเหน็จ
ประจ าปีให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,580,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษทัไดรั้บใน
อตัรา 270,000 บาท และกรรมการบริษทัอีก 11 ท่าน ในอตัราท่านละ 210,000 บาท โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้จะเพ่ิมข้ึน
จ านวน 460,000 บาท 

ค่าบ าเหน็จประจ าปี 

ต าแหน่ง    ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

ประธานกรรมการบริษัท  (บาท ) 270,000 250,000 

กรรมการบริษัท  (บาท/คน) 210,000 170,000 
รวมทั้งส้ิน  (บาท) 2,580,000 2,120,000 

ทั้งน้ี คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัไม่ไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจาก ค่าตอบแทน
ประจ า เบ้ียประชุม หรือค่าบ าเหน็จประจ าปี ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยไม่รวมค่าตอบแทนอ่ืนในฐานะพนกังานของบริษทั 
ดงัรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามขอ้มูลในเอกสารน าเสนอ (Presentation) ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุม  

พิธีกรสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เพ่ิมเติมอยา่งใดหรือไม่ ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแกไ้ขเพ่ิมเติม พิธีกรจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2566 โดยในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม 

13/ อน่ึง... 

ค่าเบีย้ประชุม        
(บาท/คน/คร้ัง) 

ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

ประธาน 
(ท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร) 

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร 

ประธาน 
(ที่มิได้เป็น
ผู้บริหาร) 

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 

คณะกรรมการสรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน 

22,500 - 15,000 22,500 - 15,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 22,500 - 15,000 22,500 - 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 

คณะกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร - - 25,000 - - - 

เอกสารแนบ 1 
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อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี รวม
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 69 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้427,068,233 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 512,814,512 หุน้ 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนประจ าและเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย
อ่ืน ๆ ตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงตามท่ีเสนอมา และอนุมัติค่าบ าเหน็จประจ าปีให้แก่ประธาน
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บในอตัรา 270,000 บาท และกรรมการบริษทัอีก 11 ท่าน ในอตัราท่านละ 210,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
ไม่เกิน 2,580,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,068,233 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,068,233 100 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมดงัน้ี ดว้ยวาระน้ี  
นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ นายประเวศวฒิุ ไรวา นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกลุ ในฐานะกรรมการผูมี้ส่วน
ไดเ้สียในวาระน้ี ดงันั้น นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ และกรรมการอีก 3 ท่านท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จึงขอออกจากท่ีประชุม
ชัว่คราว เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ส าหรับวาระน้ี นายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม 

 นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แจง้ต่อท่ีประชุมวา่การเสนอแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ และตามขอ้บงัคบัของบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัราในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน คือ  

 1.   นายประเวศวฒิุ  ไรวา กรรมการ 
 2.   นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ  
 3.   นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ กรรมการอิสระ 
 4.   นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ 

โดยท่ีบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสม เพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ปรากฏว่าเม่ือครบก าหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการเข้ามายงับริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัและความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดั รวมทั้งไดพิ้จารณาถึงคุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
จึงไดเ้สนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

14 / ทั้งน้ี... 

เอกสารแนบ 1 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัโดยกรรมการท่ีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อผูถื้อหุ้น เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาอยา่งเหมาะสม
และละเอียดรอบคอบดีแลว้ โดยบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอทั้ ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผูมี้คุณสมบัติและความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมกบัการเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบส าหรับการแต่งตั้งนางสาว
โสภาวดี อุตตโมบล นายปิยะ ซอโสตถิกุล และนายธีรนนัท์ ศรีหงส์ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัอีกวาระหน่ึง 
แมว้า่นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกลุจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี แต่เน่ืองจากเป็นผูท่ี้
มีความรู้และความช านาญ สามารถให้ค  าปรึกษาและการแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกบับริษทั และคณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งก าหนด 

โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ีเสนอแต่งตั้งแทนกรรมการ
ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ ดงัรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามขอ้มูลใน Presentation ท่ีน าเสนอ
ต่อท่ีประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุม  

พิธีกรสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยา่งใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแกไ้ขเพ่ิมเติม พิธีกรจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ในวาระน้ีจะมีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแยกผลคะแนนเป็น
รายบุคคล โดยในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี รวม
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 69 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้427,068,233 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 512,814,512 หุน้ 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1.   นายประเวศวฒิุ ไรวา กรรมการ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,068,233 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,068,233 100 

  

15 / 2. นางสาวโสภาวดี 
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2.  นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,068,228 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 5 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,068,233 100 

3.  นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ  กรรมการอิสระ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,068,228 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 5 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,068,233 100 

4.  นายธีรนนัท ์  ศรีหงส์   กรรมการอิสระ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,068,233 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,068,233 100 
 

 ภายหลงัการลงมติของท่ีประชุมนั้น พิธีกรไดก้ล่าวเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้สู่ท่ีประชุม 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 

ส าหรับวาระน้ี นางสาวคทัลียา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม 

 นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมไดไ้ม่เกิน 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  
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ในปีท่ีแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ย มีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซ่ึงไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่
มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความความเห็นต่องบการเงินของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแลว้ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี เห็นวา่การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั อยูใ่นเกณฑดี์ และมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งมีการน าเทคโนโลยีม่าใชใ้นการ
ตรวจสอบ และมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นอยา่งดี ซ่ึงจะช่วยใหง้านตรวจสอบบญัชีปี 2566 ของบริษทัเป็นไป
อย่างรวดเร็ว คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  เห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2566 

 1. นางสาวสินสิริ  ทงัสมบติั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 และ/หรือ 
 2. นายไพบูล   ตนักลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 
 3. นายชาญชยั   ชยัประสิทธ์ิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 

2)  ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
  ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับบริษทั จ านวน 2,950,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาจ านวน 

270,000 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ อีก 250,000 บาท 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากดั เช่นเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2566  (ปีที่เสนอ) ปี 2565 เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั  (บาท) 2,950,000 2,680,000 10.07 
ค่าสอบบญัชีของกลุ่มบริษทัยอ่ย   (บาท) 1,370,000 1,500,000 - 8.67 
ค่าบริการอ่ืน  (บาท) 250,000 280,000* - 10.71 

รวมทั้งส้ิน (บาท) 4,570,000 4,460,000 2.47 
หมายเหตุ  * รวมค่าบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมของสาขาสนามบินดอนเมือง 140,000 บาท 

โดยผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดของผูส้อบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษทัปี 2566 จาก 
Presentation ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุม 

ทั้ งน้ีในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

พิธีกรสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยา่งใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือขอแกไ้ขเพ่ิมเติม พิธีกรจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2566 ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี รวม
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 69 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้427,068,233 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 512,814,512 หุน้ 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งนางสาวสินสิริ ทงัสมบติั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 และ/หรือ 
นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
จาก บริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2566 ทั้ งน้ีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนของบริษทัท า
หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 ส าหรับบริษทั เป็นเงิน
จ านวน 2,950,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาจ านวน 270,000 บาท ทั้ งน้ีไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ อีก 250,000 บาท 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 427,068,233 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

จ านวนเสียงทั้งหมด 427,068,233 100 

 
วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 พิธีกรไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบ
วาระต่างๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณาล่วงหน้าแลว้นั้น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเขา้มายงับริษทั จึงไม่มีการ
น าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี 

 พิธีกรสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติมอยา่งใดอีกหรือไม่  

 นายอภินนัท ์จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงยอดขายขา้วแช่ประจ าปี 2566 เปรียบเทียบกบัปี 2565 

 นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ขา้วแช่เป็นหน่ึงในอาหารเทศกาลท่ี
ส าคญัของบริษทัส าหรับปีน้ีไดเ้ร่ิมจ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2566 และมียอดจ าหน่ายขา้วแช่สูงข้ึนประมาณร้อยละ 20 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2565  

 นายคเชนท ์พรทวธีรรม ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 1) แนวโนม้ตน้ทุนวตัถุดิบ แป้งสาลี ชีส และเน้ือสตัวใ์น
ปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัช่วงตน้ปี 2566 2) ยอดขายตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปัจจุบนัเติบโตเท่าไร เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ี
ผา่นมา และ 3) ยอดขายขา้วแช่ปี 2566 เป็นอยา่งไร 
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 นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับค าถามเร่ืองยอดขายการ
จ าหน่ายขา้วแช่นั้นไดต้อบค าถามน้ีไปแลว้ครับ ในปัจจุบนัยอดขายของบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของ 
ปี 2565 นั้น บริษทัมีการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth) ประมาณร้อยละ 13  และขอใหน้ายก าธร 
ศิลาอ่อน เป็นผูต้อบค าถามขอ้ท่ี 1 

 นายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายการเงินและการผลิต ช้ีแจงดงัน้ี ตน้ทุนแป้งสาลีในปี 
2566 น้ีเร่ิมมีสถานการณ์ท่ีคล่ีคลายข้ึน ส าหรับวตัถุดิบท่ีบริษทัใชป้ริมาณมาก คือ เนย ยงัมีตน้ทุนท่ีสูง อีกทั้ง บริษทัตอ้งท า
สัญญาซ้ือ-ขายท่ีมีช่วงระยะเวลาค่อนขา้งนาน ประมาณ 6 เดือน และตน้ทุนของเน้ือสัตว ์ทั้งเน้ือหมู และเน้ือไก่มีตน้ทุนท่ีดี
ข้ึนและคาดวา่จะดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และบริษทัยงัคงด าเนินการลดตน้ทุนทางดา้นอ่ืนเพื่อควบคุมตน้ทุนประกอบดว้ย  

 นายอภินันท์ จิรโกเมศ ผูถื้อหุ้น สอบถามขอ้มูลปัจจุบันของภาพธุรกิจทั้ งยอดขายและตน้ทุนในช่วง 
ไตรมาสท่ี 1/2566  ทั้งน้ี ทางผูบ้ริหารไดต้อบค าถามน้ีเรียบร้อยแลว้ 

 นายดิศวรนนัท์ เด่นไพศาล ผูถื้อหุ้น สอบถามดงัน้ี 1) ราคาน ้ าตาลท่ีปรับข้ึนสูงในปัจจุบนั ส่งผลกระทบ
อยา่งไร และจะท าให ้Gross Profit Margin ต ่าลงมากนอ้ยเท่าไหร่ 2) ค่าไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของตน้ทุนรวม และบริษทั
มีการจดัการอยา่งไรเพ่ือลดผลกระทบจากค่าไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน 3) ในปี 2566 บริษทัไดเ้ปิดสาขาใหม่มาแลว้ก่ีสาขา ปิดแลว้ก่ีสาขา 
และในช่วงท่ีเหลือของปีน้ีมีแผนจะเพ่ิมอีกก่ีสาขา 4) ปีน้ีบริษทัมีสินคา้ใหม่ท่ีจะเป็น new s-curve หรือไม่ 5) สาขาใน
โรงพยาบาลจะเป็นสาขาท่ีมี traffic ค่อนขา้งมาก บริษทัคาดวา่ยงัสามารถเปิดสาขาเพ่ิมในโรงพยาบาลไดก่ี้สาขา 6) บริษทัมี
แผนจะเพ่ิม payout ratio หรือจ่ายปันผลพิเศษหรือไม่ เน่ืองจากบริษทัมีเงินสดค่อนขา้งมาก และSNP-W2 ใกลจ้ะหมดอายุ
แลว้ จึงจะไม่มีประเด็นเร่ืองปรับสิทธิ warrant ดงักล่าว 

 นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 1) บริษทัยงัคงมีอตัราก าไรขั้นตน้ 
(Gross Profit Margin) ในระดบัเท่าเดิม 2) ค่าไฟฟ้าปัจจุบนับริษทัมีการติดตั้ง solar roof และส าหรับสาขาจะเน้นเร่ืองการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อบริหารการใชไ้ฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงยงัคง
ควบคุมค่าใชไ้ฟฟ้าไดอ้ย่างดี 3) ปี 2566 บริษทัมีแผนจะเปิดสาขาประมาณ 36 สาขา ซ่ึงจะเป็น Bakery Shop และ Bakery 
Mart  และมีแผนปิดสาขาท่ีมีผลการด าเนินงานไม่ดีประมาณ 10 สาขา 4) new s-curve บริษทัมีการทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่ท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะในกลุ่มสินคา้เบเกอร่ีอยา่งต่อเน่ือง 5) บริษทัมุ่งเนน้การเปิดสาขาในโรงพยาบาล และในไตรมาสแรกมี
แผนจะเปิดประมาณ 2 – 3 สาขา ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีสาขาในโรงพยาบาลประมาณ 60 สาขา อีกทั้งบริษทัยงัมีบริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ 
เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั Joint Venture ท่ีรับท าอาหารใหก้บัโรงพยาบาล โดยบริษทัจะมุ่งเนน้และพยายาม
ขยายสาขาในโรงพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 

 นายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงินและการผลิต ช้ีแจงดงัน้ี Warrant จะมีขอ้ก าหนด
สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบั Payout Ratio ของเงินปันผล ซ่ึง Warrant จะครบก าหนดช่วงกลางปี 2566 น้ี โดยท่ีผา่นมาบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลโดยมีอตัรา Payout Ratio ประมาณร้อยละ 80 – 90 ใหก้บัผูถื้อหุน้มาโดยตลอด 

 นายดิศวรนันท์ เด่นไพศาล ผูถื้อหุ้น สอบถามดังน้ี ปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 16 ส าหรับปี 2566 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจะเพ่ิมข้ึนในอตัรา 2 หลกัอีกหรือไม่และ 
มีแนวทางอยา่งไรในการควบคุมใหล้ดลง 
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นายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงินและการผลิต ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี ค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร (SG&A) จะประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ ายในการขาย (Selling Expense) และค่าใช้จ่ายการบริหาร
(Administration Expense) ซ่ึงบริษทัมีค่าใชจ่้ายการบริหารท่ีลดลง โดยปกติค่าใชจ่้ายในการขายจะเพ่ิมข้ึนตามยอดขาย อาทิ
เช่น ค่าเช่าซ่ึงส่วนใหญ่จะคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องยอดขาย และปัจจุบนับริษทัไม่ไดรั้บส่วนลดค่าเช่าแลว้ ดงันั้นในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการขายจะเพ่ิมข้ึน บริษทัจะเนน้เพ่ิมยอดขายและควบคุมบริหารค่าใชจ่้าย 

นายณฐันยั ตั้งวพิฒันพงค ์ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ีประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบจะเร่ิมลดลงเม่ือใด 

นายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงินและการผลิต ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี เน่ืองจาก 
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ (Supplier) มีตน้ทุนของสินคา้สูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมถาวร รวมทั้ง
การเพ่ิมข้ึนของค่าแรง ค่าพลงังาน ส าหรับสินคา้โภคภณัฑ์ (commodities)นั้น ยากท่ีจะคาดเดาวา่ราคาตน้ทุนจะเพ่ิมข้ึน หรือ
ลดลงอยา่งไร บริษทัจึงเนน้ควบคุมค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit 
Margin) ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

นายอภินันท์ จิรโกเมศ ผูถื้อหุ้น แจ้งความประสงค์ดังน้ี ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้น 
เพื่อใหหุ้น้กลบัไป ซ้ือ-ขายท่ีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของกิจการ 

นายก าธร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายการเงินและการผลิต ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี บริษทั
มุ่งหวงัใหมี้การซ้ือ-ขายหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน โดยเน่ืองจากท่ีหุน้ของบริษทัไม่ไดอ้ยูใ่น SET100 จึงอาจไม่ไดเ้ป็นท่ีสนใจของ
กองทุนมากนกั แต่บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะเพ่ิมกิจกรรมการดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดั Opportunity Day 
ทุกไตรมาส อีกทั้ ง นักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัยงัมีการส่ือสารกับผูถื้อหุ้นและนักวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง และบริษทัจะ
พยายามส่งเสริมสภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัต่อไป 

นายนท เช้ือสถาปนศิริ ผูถื้อหุ้น สอบถามดงัน้ี ปีน้ีครบรอบ 50 ปีของบริษทัจะมีกิจกรรม Big Surprise
หรือไม่ 

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี บริษทัจะมีการจดักิจกรรมตลอด
ทั้งปี รวมทั้งมีการจดัเมนูอาหาร 50 ปี เมนู 50 ปี กิจกรรมแข่งขนัการท าอาหาร และช่วงเดือนตุลาคม บริษทัจะจดักิจกรรม
คอนเสิร์ตการกศุล 50 ปี พร้อมดว้ยนิทรรศการ ณ โรงละครอกัษรา  

 จากนั้น พิธีกรไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่เม่ือไม่มีค าถามเพ่ิมเติมอยา่งใดอีก จึงขอเรียนเชิญนายวิทูร ศิลาอ่อน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวปิดประชุม 

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณและเน่ืองจากปีน้ีเป็นปีท่ีบริษทัครบรอบ 50 ปี 
นั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้สนบัสนุนบริษทัอยา่งต่อเน่ืองจนครบ 100 ปี และกล่าวเชิญนางภทัรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ กล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูจ้ดังานประชุมในวนัน้ี และเน่ืองใน
โอกาสเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของไทย จึงขออวยพรใหทุ้กท่านโชคดีมีความสุข  มีสุขภาพท่ีดี ปลอดภยัจากโรคภยั
ทั้งปวง และหวงัวา่ปีหนา้หากสถานการณ์ดีข้ึนจะมีโอกาสจดัการประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้าร่วมประชุมดว้ยตนเองอีกคร้ัง
หน่ึง และกล่าวปิดประชุม 
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อน่ึง มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี รวมจ านวน
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 69 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้427,068,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 512,814,512 หุน้ 

  ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15.56 น. 

       

     ลงช่ือ           ประธานท่ีประชุม 

                     (              นางภทัรา     ศิลาอ่อน             ) 

 

    ลงช่ือ                            เลขานุการท่ีประชุม 

             (              นางปัทมาวลยั  รัตนพล          ) 
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